



เอกสารข่าวต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สหราชอาณาจักร

- สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติข้อตกลงการถอนตัวจากสหภาพยุโรป

๒. ไต้หวัน

- ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี ๒๕๖๓

๑. สหราชอาณาจักร : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติข้อตกลงการถอนตัวจากสหภาพยุโรป (วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคมที่ผ่านมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหราชอาณาจักรมีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้อตกลงการถอนตัวจากสหภาพยุโรป (Withdrawal Agreement Bill) โดยผ่านความเห็นชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการด้วยคะแนน ๓๓๐ ต่อ ๒๓๑ เสียง และจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติระบุถึงประเด็นสำคัญต่าง ๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายที่สหราชอาณาจักรจะต้องชำระแก่สหภาพยุโรป สิทธิพลเมือง พิธีศุลกากรสำหรับเขตแดนระหว่างพื้นที่รอยต่อระหว่างไอร์แลนด์เหนือของสหราชอาณาจักรและแผนการดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านระยะเวลา ๑๑ เดือนนับตั้งแต่แยกตัวออกจากสหภาพยุโรปในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปจะเจรจาเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธ์ที่จะมีขึ้นในอนาคตรวมทั้งข้อตกลงด้านการค้า ในขณะที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านยังคงยืนยันคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินี้ด้วยเหตุผลว่ายังมีประเด็นอื่น ๆ ที่ควรให้ความสำคัญด้วย อาทิ การป้องกันสภาพแวดล้อม สิทธิของชาวอังกฤษในการอยู่อาศัยและการทำงานในประเทศภูมิภาคยุโรปต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลรับประกันว่าผู้ลี้ภัยเด็กจะได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยกับครอบครัวในสหราชอาณาจักรซึ่งนายบอริส จอห์นสันปฏิเสธที่จะปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติ ทำให้พรรคฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรง อีกทั้ง พรรคชาตินิยมสกอตแลนด์ (SNP) ยืนยันการแยกตัวของสกอตแลนด์จากสหราชอาณาจักรอีกด้วย

ก่อนหน้านี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดขวางร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวที่เสนอโดยนางเทเรซ่า เมย์ อดีตนายกรัฐมนตรี และชูว่าจะกระทำเช่นเดียวกันนี้กับรัฐบาลนายบอริส จอห์นสัน เช่นกัน หากแต่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายบอริส จอห์นสัน ได้รับชัยชนะและจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ โดยพรรคอนุรักษนิยมซึ่งมีแนวนโยบายสนับสนุนการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ส่งผลให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสำคัญดังกล่าวผ่านการเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรทั้ง ๓ วาระภายในระยะเวลาเพียง ๓ วัน นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยความมั่นใจว่ากระบวนการเจรจาจะดำเนินการไปตามแผนการและกรอบเวลาที่กำหนดอย่างแน่นอน

ที่มา : <https://www.bbc.com/news/uk-politics-51051178> (๙ มกราคม ๒๕๖๓)

<https://www.theguardian.com/politics/2020/jan/09/boris-johnsons-brexit-bill-heads-for-lords-after-mps-vote> (๙ มกราคม ๒๕๖๓)

<https://www.businessinsider.com/boris-johnson-brexit-bill-passes-commons-vote-mps-eu-exit-2020-1> (๑๐ มกราคม ๒๕๖๓)

๒. ไต้หวัน : ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓)

ไต้หวันจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งชาวไต้หวันออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างท่วมท้นรวมทั้งชาวไต้หวันที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่านางซิง อิง-เหวิน (Ms. Tsai Ing-wen) อดีตรัฐมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (Democratic Progressive Party-DPP) ได้รับชัยชนะด้วยคะแนนเสียงร้อยละ ๕๗.๑ ในขณะที่นายฮัน เกา-หุย (Mr. Han Kuo-yu) ผู้สมัครจากพรรคชาตินิยมจีนหรือก๊กมินตั๋ง (Chinese Nationalist Party หรือ Kuomintang-KMT) ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงมากเป็นลำดับรองลงมา ร้อยละ ๓๘.๖ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปไตย

ก้าวหน้าได้รับคะแนนเสียงข้างมากในสภา ร้อยละ ๖๑ พรรคชาตินิยมจีน ร้อยละ ๓๘ พรรคอื่น ๆ ร้อยละ ๖ พรรคประชาชนไต้หวัน ร้อยละ ๕ และพรรคพลังใหม่ ร้อยละ ๓

จากการเลือกตั้งปี ๒๕๕๙ นางไช่ อิง-เหวิน ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกและเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของไต้หวัน ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตขึ้น แต่การส่งออกและการจ้างงานกลับลดต่ำลง ได้ผ่านกฎหมายรับรองการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันถือเป็นแห่งแรกของเอเชีย นอกจากนี้ยังได้แถลงการณ์แสดงท่าทีสนับสนุนแนวทางเพื่อประชาธิปไตยของฮ่องกง และกล่าวอย่างเปิดเผยว่านโยบายหนึ่งประเทศ สองระบบของรัฐบาลปักกิ่งไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งในช่วงการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจะไม่ยอมให้มีการบ่อนทำลายอธิปไตยและประชาธิปไตยของไต้หวัน รวมทั้งใช้เป็นข้อต่อรองทางการเมืองกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจีนใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเป็นการตอบโต้และกดดันให้ไต้หวันโดดเดี่ยวจากสังคมโลก ซึ่งการได้รับชัยชนะของนางไช่ อิง-เหวินและพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าซึ่งเป็นฝ่ายนิยมประชาธิปไตยและมีแนวนโยบายการเป็นอิสระจากสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ย่อมสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลปักกิ่งอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด นางไช่ อิง-เหวิน ร้องขอให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อปกป้องอธิปไตยของดินแดนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ได้กล่าวอ้างว่า การเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่ละครั้งที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นให้ประชาคมโลกประจักษ์ว่าชาวไต้หวันมีความหวงแหนวิถีประชาธิปไตยมากเพียงใด อีกทั้งหวังว่ารัฐบาลปักกิ่งจะเข้าใจวิถีประชาธิปไตยของไต้หวันมากยิ่งขึ้น

ที่มา : <https://www.nytimes.com> (๑๑ มกราคม ๒๕๖๓)

<https://www.bbc.com/news/world-asia-51077553> (๑๑ มกราคม ๒๕๖๓)

<https://www.chinadaily.com.cn/a/202001/12/WS5e1a5512a310cf3e35583f19.html>

(๑๒ มกราคม ๒๕๖๓)

นางสาวศิริพร กรอบทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๕ มกราคม ๒๕๖๓